
BORGARRÁÐ 21. febrúar 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
bréf Póst- og fjarskiptastofnunar og bréf dómsmálaráðuneytis í tengslum við aðgerðir til 
að auka kosningaþátttöku - R17090251

Hverjir fengu að sjá bréf Póst- og fjarskiptastofnunar vegna kosningaþátttökuverkefnis 
Reykjavíkurborgar og hvar var það kynnt? Þá er óskað eftir að fá upplýsingar um hverjir fengu að sjá 
bréf frá dómsmálaráðuneytinu.


